

บทบรรณาธิการ

วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการมาเป็นที่ 3 ฉบับที่ 4 (2564) : ตุลาคม - ธันวาคม 2564 สำหรับฉบับนี้ยังคงคุณภาพของบทความและเนื้อหาที่น่าสนใจ จำนวน 3 เรื่อง โดยเริ่มจาก

บทความวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อความเป็นพลเมืองในโลกยุคดิจิทัล : บทเรียนจากต่างประเทศ เขียนโดย ดร. ภักดีกุล รัตนา สำหรับบทความนี้เป็นการนำเสนอการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการพื้นฐานด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพเพื่อรองรับการเติบโตของเด็กในโลกยุคดิจิทัล โดยเน้นศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮังการี อิสราเอล นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ และสวีเดน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาเด็กทุกด้านแบบองค์รวม รวมถึงเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากการปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับครอบครัวและโลกภายนอก

บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานวิทยุคมนาคม เพื่อสร้างเครือข่ายพนักงานวิทยุคมนาคมในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เขียนโดยอาจารย์วัชร อมศิริ สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานวิทยุสมัครเล่น เนื่องจากมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนปฏิบัติการด้านการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จึงได้เสนอการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางด้านโทรคมนาคมในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

บทความวิชาการเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 3) เขียนโดย พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ บทความนี้เป็นตอนสุดท้ายต่อจาก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2) โดยมุ่งนำเสนอสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน และความรับผิดชอบและบทกำหนดโทษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากมีหน้าที่ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นอาจมีความรับผิดทางแพ่ง รับผิดทางอาญา หรือรับโทษทางปกครองแล้วแต่กรณี

กองบรรณาธิการวารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณทุกผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทุกท่านที่ให้ความสนใจเผยแพร่ในวารสารสังคมวิจัยและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์อย่างมีคุณภาพต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า



ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

บรรณาธิการ